

# Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 Thành Thái có lừa đảo không

Bạn đang tìm hiểu Phòng khám đa khoa Hồng Cường, về địa chỉ, chất lượng cùng các dịch vụ bên phòng khám, bạn cần đưa ra chọn lựa khi tìm một địa chỉ để chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như người thân trong gia đình, hãy xem qua bài viết sau để hiểu rõ hơn về Phòng khám đa khoa Hồng Cường [89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10](#), TPHCM.

## Sơ lược về Phòng khám đa khoa Hồng Cường

Là một trong những phòng khám tư nhân ở TPHCM, Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 thành thái là một phòng khám có uy tín và chất lượng. Phòng khám luôn là một địa chỉ đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật y khoa hiện đại, tiên tiến trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi quy tụ nhiều chuyên gia với các bác sĩ có trình độ tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm.

## **Phòng khám đa khoa Hồng Cường địa chỉ ở đâu?**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường địa chỉ số 89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM có vị trí thuận lợi cho việc khám bệnh và điều trị khi có người bệnh đến, có chỗ để xe máy, để ô tô...

## **Trang thiết bị của Phòng khám đa khoa Hồng Cường có tốt không?**



Các thiết bị tại phòng khám đều là những thiết bị tiên tiến, trong đó có nhiều thiết bị được nhập khẩu từ những nước có nền y học phát triển như Anh, Pháp,

Đức... Nổi bật hơn cả là phương pháp chữa bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật OZONE và OCPI (MỸ).

OZONE: Có thể hiện thị được hầu như tất cả các hình ảnh trong quy trình chữa bệnh. Ưu thế của kỹ thuật này là tránh can thiệp trong quá trình điều trị (tránh ảnh hưởng tới tuần hoàn máu tại khu vực nhiễm bệnh), phương pháp điều trị này đã và đang mang lại được nhiều kết quả tích cực.

OCPI: Sử dụng tia sóng điện cao tần để điều trị những khu vực bị viêm nhiễm, tổn thương.

### **Vì sao nên đăng ký khám online?**

- Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp. Họ sẵn sàng giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về các bệnh, quy trình, cách đăng ký, chi phí điều trị.

- Được ưu tiên khám và chữa trị: Bệnh nhân không cần mất thời gian đến tận nơi chờ đợi mà vẫn được

Ưu tiên khám trước, ưu tiên lựa chọn bác sĩ chữa trị tốt nhất hay được sắp xếp bác sĩ điều trị theo yêu cầu.

- Linh hoạt, chủ động trong thời gian: Bệnh nhân có thể đăng ký hẹn lịch chính xác đến từng giờ. Với một số người có quỹ thời gian eo hẹp, bạn có thể đăng ký khám vào buổi tối hay cả chủ nhật và ngày Lễ.

- Chuyên gia tư vấn miễn phí, nhanh chóng, bảo mật: Thay vì ngồi đọc tài liệu, mọi câu hỏi của bạn sẽ được trả lời miễn phí, nhanh chóng và chính xác nhất qua chuyên gia tư vấn - những người được mệnh danh là cuốn "bách khoa toàn thư" về vấn đề sức khỏe nam khoa, phụ khoa. Chỉ cần để lại số điện thoại các chuyên gia sẽ gọi cho bạn.

### **Chi phí khám chữa bệnh hợp lý**

Các khoản chi phí khám chữa bệnh đều được niêm yết giá công khai theo từng mục, người bệnh đến thăm khám có thể chủ động hoàn toàn trong việc

thanh toán. Không chỉ thế, bạn cũng có thể được tư vấn online về mức chi phí khám chữa bệnh, hãy cho y bác sĩ tư vấn biết tình trạng bệnh của bạn và đừng ngại ngần gì cả.

## Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 thành thái có lừa đảo không

Tin đồn nhiều phòng khám lừa đảo bắt nguồn từ bài viết được chia sẻ trên những trang diễn đàn đây là nơi mọi người đều chia sẻ những kiến thức hay về đời sống. Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có những bài viết không có tính chất chuẩn xác (từ những tài khoản mới lập, mới hoạt động) đem lên để bôi nhọ phòng khám, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 thành thái.

Do vậy lúc đọc những thông tin trên mạng, các bạn nên có cái nhìn khách quan về những bài viết - thông tin được chia sẻ trên mạng, không phải cái gì được đưa lên mạng cũng đều là đúng 100% cả.

Vậy có buộc phải khám tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 thành thái



Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên chắc hẳn bạn đã đánh giá được phần nào chất lượng của Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Đây là một địa chỉ y tế được nhiều chị em tin tưởng chọn lựa khi gặp phải những rắc rối ở “vùng kín”. Thực tế, Phòng khám cũng đã thực hiện điều trị thành công cho rất nhiều chị em mắc bệnh phụ khoa và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ họ và người thân.

Do vậy, khi có những triệu chứng khác thường ở cơ quan sinh dục chị em có thể đến phòng khám phụ khoa Hồng Cường tại 89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM để được các chuyên gia giỏi thăm khám và chữa bệnh.

Uy tín và chất lượng khám chữa bệnh luôn được đội ngũ y bác sĩ Phòng khám đa khoa Hồng Cường đặt lên hàng đầu, bởi vậy bệnh nhân có thể hoàn toàn yên tâm đến thăm khám và chữa bệnh tại phòng khám. Hãy để chúng tôi chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bạn một cách tốt nhất!

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Phòng khám đa khoa Hồng Cường 89 thành thái và đưa ra chọn lựa hợp lý khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

**Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường**

**Địa chỉ:** 89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10,  
TPHCM

**Điện thoại:** (028) 73070666

**Thời gian làm việc:** Tất cả các ngày trong tuần từ  
08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)